

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý môi trường y tế

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2016/NĐ-CP quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Ngày 25/7/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BYT quy định danh mục các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP nêu trên và thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý môi trường y tế, bao gồm:

TT	Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng (nhà ở, trường học, công trình công cộng, văn phòng, máy bay) và y tế
1	Nhang (hương) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
2	Tắm tắm hóa chất xua, diệt côn trùng (dùng điện hoặc không dùng điện) dùng trong gia dụng và y tế.
3	Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
4	Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
5	Chế phẩm dạng bả, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
6	Chế phẩm dạng kem xoa, gel, bình xịt, tấm dán, vòng xua côn trùng dùng cho người.
7	Chế phẩm màn, rèm, võng, vải, giấy tắm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
8	Chế phẩm phun diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
9	Chế phẩm diệt bọ gậy dùng trong gia dụng và y tế.
10	Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước dùng trong gia dụng.
11	Chế phẩm tắm diệt khuẩn cho bệnh nhân, nhân viên trong y tế.
12	Chế phẩm diệt khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ dùng trong gia dụng (không bao gồm chế phẩm diệt khuẩn bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các chế phẩm có tác dụng chính là tẩy, rửa).
13	Chế phẩm diệt khuẩn nước trong gia đình.
14	Chế phẩm diệt khuẩn da dùng trong y tế (không bao gồm chế phẩm sát khuẩn vết thương, niêm mạc dùng cho người; chế phẩm diệt khuẩn da cho bệnh nhân trước, sau khi tiêm; diệt khuẩn vùng da phẫu thuật).
15	Chế phẩm sát trùng bề mặt, không khí dùng trong y tế.
16	Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trên máy bay.

Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan căn cứ vào danh mục nêu trên để xác định sản phẩm của mình có thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý môi trường y tế hay không và thực hiện các quy định phù hợp.

**CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Liên Hương